

Số: /CV-ĐHĐT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2023

BẢN CAM KẾT

Về minh chứng nghiên cứu khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì thực hiện chương trình đào tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy học, trình độ thạc sĩ

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, tại Mẫu 5 (*Phụ lục 2*) yêu cầu:

Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố).

Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy học, trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp đã kê khai các công trình công bố theo Mẫu 5 (*Phụ lục 2 kèm theo Đề án*) và trong Lý lịch khoa học của mỗi giảng viên. Biểu mẫu kê khai về công trình công bố và Lý lịch khoa học của các giảng viên đã được Trường Đại học Đồng Tháp kiểm tra và xác nhận, ký tên, đóng dấu như trong Đề án mở ngành.

Tuy nhiên, minh chứng kèm theo (bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố) có khối lượng, dung lượng rất lớn do đội ngũ giảng viên có nhiều công trình công bố, rất khó khăn trong việc đính kèm và đóng cuốn cùng với Đề án mở ngành, do vậy,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP CAM KẾT:

Trong Mẫu 5 (*Phụ lục 2 kèm theo Đề án*), số công trình nghiên cứu của 06 giảng viên cơ hữu chủ trì thực hiện chương trình đào tạo ngành Lý luận và phương pháp dạy học, trình độ thạc sĩ với gần 70 bài báo khoa học và các công trình nghiên cứu khác là hoàn toàn chính xác, đã kiểm tra và lưu các minh chứng theo quy định tại Trường Đại học Đồng Tháp.

Trên đây là Bản cam kết của Trường Đại học Đồng Tháp kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo. /.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như kính gửi (*để báo cáo*);
- Lưu: VT, ĐTSĐH (VH).

Hồ Văn Thống